
 

  



 

  



 

ปรับ ครม.บิ๊กตู่ 4 ปิดจุดอ่อน คสช.ก่อนลงหลังเสือ 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์ :  รายงาน 

 

ถือเป็นไฟต์บังคับให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปรับ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งท่ี 4 อย่างน้อย 2 ต าแหน่ง หลัง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรี 

 

นอกจาก 2 เก้าอี้เสนาบดีในคณะรัฐมนตรีนายพลว่างลง ยังมีอีก 3 เก้าอี้เศรษฐกิจที่รอรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เสริมทัพ-ปิด

จุดอ่อน ได้แก่ ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอ)ี และ "โควตา" รัฐมนตรีช่วยว่าการ

จ านวน 2 ต าแหน่ง 

 

เก้าอี้เสนาบดีกระทรวงดีอีนั้น ถึงแม้ว่าจะมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ขัดตาทัพอยู่ ซึ่งท างานได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะ "วาระเพื่อชาติ" ไล่ปิดเว็บไซต์-สื่อโซเชียลหมิ่นสถาบันเบื้องสูง 

 

อย่างไรก็ตาม การแบกรับภาระหลายภารกิจ ทั้งการผลักดันโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านท่ัวประเทศ ที่มีโรดแมปอินเตอร์

เข้าถึงทุกหมู่บ้านภายในปี 2560 

 

การประสานรอยร้าวระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทีมเศรษฐกิจของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

 

แคนดิเดตเก้าอ้ีกระทรวงดีอีจึงมีหลายสูตร-หลายทางเลือกระหว่างให้ พล.อ.อ.ประจิน "นั่งต่อ" โดยควบต าแหน่งรอง

นายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กับให้นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ไอซีที) ปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี กลับมานั่งเก้าอี้ตัวเก่า-ช่ือใหม่ 



แนวโน้มคาดว่านายอุตตมจะ "คัมแบ็ก" นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีอีกคร้ัง เนื่องจากก่อนที่นายอุตตม (จ าใจ) 

โบกมือลากระทรวงไอซีทีเดิม เนื่องจากปัญหา "ทางเทคนิค" การเปลี่ยนชื่อกระทรวงจากกระทรวงไอซีทีเป็นกระทรวงดีอี 

 

พล.อ.ประยุทธ์ "สัญญาใจ" กับนายอุตตม-นายสมคิดว่า เมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไร นายอุตตมก็จะกลับเข้ามาเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที (ขณะนี้เป็นกระทรวงดีอ)ี อีกครั้ง 

 

ประกอบกับการที่นายสมคิดหนีบนายอุตตมเดินทางไปประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อลงนามแสดงเจตจ านงความร่วมมือ

ระหว่างไทยกับ "อาลีบาบา" โดยมี "แจ็ก หม่า"ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จ ากัด เป็นสักขีพยาน โดย

ได้มอบหมายให้นายอุตตม ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและอาลีบาบาจัดตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ขึ้น 

 

จึงการันตีได้ระดับหนึ่งว่าเก้าอี้กระทรวงดีอีจะกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของนายสมคิดอีกครั้ง เว้นแต่ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะยึด

อ านาจคืนจากนายสมคิด ซึ่งอาจจะสร้างบรรยากาศขุ่นมัวภายในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลประยุทธ์พอสมควร 

 

อย่างไรก็ตาม มีชื่อ "น้องรักบิ๊กตู่"-พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) อยู่ในโผเตรียม

รับไม้ต่อภารกิจก าราบเว็บไซต์หมิ่นสถาบันอีกคนเป็นตัวสอดแทรก หรือออกเป็นสูตรเพ่ิม "สายบู"๊ นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงดีอีอีกต าแหน่งก็เป็นไปได้ เพราะยังเหลือโควตารัฐมนตรีช่วยว่าการอีกต าแหน่งหนึ่ง  

 

ขณะที่โควตาเก้าอี้ "รัฐมนตรีช่วยฯ" จ านวน 1 ต าแหน่งท่ี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์-"เพื่อนเลิฟ" พล.อ.ประยุทธ์ จองไว้แล้ว หลังต้องกร าศึกแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องเกษตรกร ท้ังปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ตกต่ า ภาระหนี้สิน ภัยแล้ง-น้ าท่วม จึงสบช่องขอ "ก าลังเสริม" กับเพื่อนเลิฟทันที ซ่ึงมีชื่อ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข อดีต 

เสธ.ทบ. ปัจจุบันเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย อยู่ในโผว่อนอยู่ในขณะนี้ 

 

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจาก "เสธ.ท าเนียบ" บนตึกไทยคู่ฟ้า เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์อาจเลือกผู้ที่เคยท างานในกระทรวง

พาณิชย์ ให้มาช่วยงาน พล.อ.ฉัตรชัยในต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญ

ในเชิงพาณิชย์ เพื่อบูรณาการการท างานภายในกระทรวงเกษตรฯ 

 

"การท างานที่ผ่านมาระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์มีช่องว่างเกิดขึ้นดังนั้นจึงเสนอชื่อนางสาวชุติมา 

บุณยประภัศร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้มาด ารงต าแหน่ง รมช.เกษตรฯ เพ่ือมาลดช่องว่างในการท างานดังกล่าว" 

แหล่งข่าวระบุ 

 

 

 

 



การให้นางสาวชุติมา-อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จึงตอกย้ าภาพ "เกาเหลา" 

ของทีมเศรษฐกิจระหว่าง "ทีมเพื่อนสมคิด" กับ "ทีมเพื่อนบิ๊กตู่" ทว่าก็เป็นทางออก "ที่ดีท่ีสุด" เพื่อไม่ให้ "ต่างคนต่างท า" 

 

ขณะที่เก้าอ้ีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมฝุ่นยังตลบ-ไม่ลงตัว เพราะเป็นเก้าอ้ีโควตานายพล มีรายชื่อนายพลรอ

เสียบ-สลับเก้าอี้ หลายรายชื่อ อาทิ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการฯยุติธรรม 

 

แต่ "ม้ามืด" ก็มีลุ้นเบียด-สอดแทรก อย่างอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม-สายวัง"กิตติพงษ์ กิตยารักษ์" ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อ

การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ย่อมมองข้ามไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาเดินสายบนเวทีโลก ด้านกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมด้วยกันกับ พล.อ.ไพบูลย์ ขณะยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบ่อยครั้ง 

 

ขณะที่โผเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝุ่นตลบไม่แพ้กัน ที่มีช่ือ 2 รัฐมนตรีช่วยฯศึกษาธิการ แอบลุ้น-หวังได้ "เลื่อน

ช้ัน" เป็นรัฐมนตรีว่าการ 

 

นอกจากเก้าอี้ "โควตาตึกไทยคู่ฟ้า" กับ 2 เก้าอี้กระทรวงเศรษฐกิจแล้ว พล.อ.ประยุทธ์อาจตัดสินใจ "ปรับใหญ่" สลับ

เก้าอี-้ตัดเกรดผลงานรัฐมนตรีเศรษฐกิจ-ทีมสมคิด ไปในตัว จนรัฐมนตรีต้องเร่งตีปี๊บ-ปั่นผลงานจนเหง่ือตก-ลุ้นตกเก้าอี้กัน

หืดจับ 

 

สุดท้ายไม่ว่าจะปรับเล็ก-ปรับใหญ่เป็นโค้งแรกในโผคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ 4 ส่วนใครจะเข้าป้าย-แตะเส้นชัยหรือ

ใครจะแหกโค้ง ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์แต่เพียงผู้เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อุดรเฮเซ็น mou กับจีนส่งออกยางพารา 

 

 

 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ โดยนายสมพงษ์ หมั่นมา เปิดห้องประชุม
เจรจาข้อตกลงสัญญา จับมือเซ็น mou กับ Jihua Yueyang New Material Techology Co.,Ltd โดย Xiaoxia Deng 
general manager ในการซื้อยางพาราอัดแห้ง ซึ่งบริษัทในประเทศจีน ได้รับสัมปทานผลิตสินค้าหลายประเภท ให้กับกองทัพ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะต้องใช้ยางพาราจ านวนมาก การเซ็น mou ในครั้งนี้ มีการสั่งยางพารารอบแรก จ านวน 
600 ตัน แล้วจะมีการสั่งยางพารา อย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ได้มนีายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธาน ีเป็น
ประธานในพิธ ีนายสมพงษ์วันมา ประธานสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ กล่าวรายงานการประชุม และกล่าว
ต้อนรับซึ่งม ีนายพยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อ านวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี พันต ารวจเอกภานุวัฒน์ 
วิเศษเลิศ ผู้ก ากับสืบสวนสอบสวน ภูธรจังหวัดอุดรธาน ีร่วมเซ็นช่ือเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนง การเซ็น 
mou ในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากนายอนันต์ฆัมภิรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไซแอมธุรกิจ เทรดดิ้งจ ากัด ณ ห้อง
ประชุมน้ าโสม 3 โรงแรมเซ็นทารา อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 



 

 

 

 

 



 

กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 

กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย — 15 ธันวาคม 2559 16:50 

 การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ย้ า เพื่อให้
เกิดพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการ
ประชุมโดยพร้อมกันของท้ังสามประเทศในโอกาสต่อไป  
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า รัฐบาลไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาหลีระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 และมีการจัดตั้งสภา
ไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง ITRC ก าหนดให้มีการประชุม
เป็นประจ าในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุม
ของแต่ละประเทศโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย  
 ส าหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ซ่ึงเดิม
ก าหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แต่
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ติดภารกิจในการร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ด่วนกับผู้น าของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC 
ครั้งที่ 28 ออกไป ซ่ึงการด าเนินการพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของท้ังสามประเทศในโอกาสต่อไป   
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หวัข้อขา่ว   SOLAR พร้อมผู้น าสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
ยินดีร่วมมือสร้างโรงไฟฟ้า 7 MW ที่ประจวบฯ 

ภาพข่าว: SOLAR พร้อมผู้น าสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ยินดีร่วมมือสร้างโรงไฟฟ้า 
7 MW ที่ประจวบฯ 

 

 คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอัครเดช โรจน์เมธา 
กรรมการ บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) ถ่ายภาพร่วมกับคุณธนัชพร หนูแก้ว ประธาน
กรรมการสหกรณ์ กองทุนสวนยางบางสะพาน คุณปรีชา ศรีใหม่ ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมบางสะพานและสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 หน่วยงาน ในโอกาสลงนามความ
ร่วมมือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 ระหว่าง บริษัท โซลาร์ตรอน 
เอ็นเนอร์ย5ี จ ากัด กับ สหกรณ์โคนมบางสะพาน จ ากัด ขนาด 4 เมกะวัตต์ และ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบางสะพาน ขนาด 3 เมกะวัตต์ ณ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ย5ี ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อเร็วๆ นี ้
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หวัข้อขา่ว   กยท.เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC 
ครั้งท่ี 28 หลังตัวแทนอินโดฯ ติดภารกิจด่วน 

กยท.เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 หลังตัวแทนอินโดฯ ติดภารกิจด่วน 
 
 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สภาไตรภาคี
ยางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ก าหนดให้มีการประชุมเป็น
ประจ าในวันท่ี 12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วม
ประชุมของแต่ละประเทศโดยต าแหน่ง ได้แก่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ของไทย รมว.การค้า
อินโดนีเซียและ รมว.อุตสาหกรรมพื้นฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย 
 ส าหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 
28 ซึ่งเดิมก าหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 ณ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แต่เนื่องจาก รมว.การค้าของอินโดนีเซีย ติดภารกิจในการร่วม
เดินทางไปปฏิบัติราชการด่วนกับผู้น าของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการ
ประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ออกไป 
 ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของทั้งสามประเทศในโอกาส
ต่อไป 
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หวัข้อขา่ว   กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา 

 

กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 

กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย 

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ย้ า เพื่อให้เกิดพัฒนา
ยางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อม
กันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  เผยว่า รัฐบาลไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาหลีระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 และมีการจัดตั้งสภา
ไตรภาคียางพารา ( International Tripartite Rubber Council – ITRC) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง ITRC ก าหนดให้มีการประชุม
เป็นประจ าในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุม
ของแต่ละประเทศโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย 

 ส าหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ซ่ึงเดิม
ก าหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แต่
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ติดภารกิจในการร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการด่วน
กับผู้น าของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 
28 ออกไป ซ่ึงการด าเนินการพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง
จ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของท้ังสามประเทศในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


